

## ABMวันแรกราคาพุ่ง13% ปีนี้กวาดรายได้โต1.5พันล.

**ABM** เทรดวันแรกราคาพุ่ง 13% ยืนเหนือราคาจองไอพีโอ 1.80 บาท ขานรับพื้นฐานแกร่ง “เอ็มดี” ล้นปี 61 กวาดรายได้ 1,300-1,500 ล้านบาท เติบโต 15-20% วางกลยุทธ์รุกหนักตลาดญี่ปุ่น-เกาหลีใต้ ลุยนำเงินระดมทุนขยายธุรกิจหนุนโต

อ่านต่อหน้า 29

### ABM

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 27 ก.พ. 2561 หุ้นบริษัท เอเชีย ไปโอแมส จำกัด (มหาชน) หรือ ABM เข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (mai) เป็นวันแรกในกลุ่มอุตสาหกรรมทรัพยากร โดยเปิดตลาดที่ราคา 2.52 บาท ปรับเพิ่มขึ้น 0.74 บาท หรือคิดเป็นเพิ่มขึ้น 40% จากราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) ที่ราคา 1.80 บาทต่อหุ้น โดยระหว่างวันราคาปรับตัวขึ้นสูงสุดที่ 2.56 บาท และต่ำสุดที่ราคา 1.95 บาท ก่อนจะมาปิดตลาดที่ราคา 2.04 บาท ปรับเพิ่มขึ้น 0.24 บาท หรือคิดเป็นเพิ่มขึ้น 13.33% ด้วยมูลค่าซื้อขายหนาแน่น 489.08 ล้านบาท

นางสาวธัญดา ครอบสถาพร กรรมการผู้จัดการ ABM เปิดเผยว่า ราคาหุ้นบริษัทที่สูงกว่าราคาจองไอพีโอ สะท้อนถึงความสนใจของบริษัท เนื่องจากนักลงทุนมีความเชื่อมั่นในแนวโน้มการเติบโตที่เพิ่มขึ้นของอุตสาหกรรม จากความต้องการซื้อเพลิงชีวมวลที่มากขึ้นในหลายประเทศทั่วโลก โดยเฉพาะในประเทศที่เป็นกลุ่มลูกค้าเป้าหมายของบริษัท ทั้งประเทศเกาหลีและญี่ปุ่น ทำให้นักลงทุนให้การต้อนรับหุ้น ABM เป็นอย่างดี

สำหรับเงินที่ได้จากการระดมทุนจำนวน 135 ล้านบาท นอกจากจะใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนแล้ว บริษัทจะลงทุนขยายพื้นที่เก็บรวบรวมกะลาปาล์มในประเทศอินโดนีเซียและมาเลเซีย 30 ล้านบาท ลงทุนจัดตั้งโรงงานผลิตชีวมวลอัดแท่งกับบริษัทร่วมทุนบริเวณภาคใต้ 31 ล้านบาท คาดจะเริ่มดำเนินการ

ภายในปี 2561 และลงทุนจัดตั้งโรงงานผลิตไม้สับ ซึ่งจะเป็นการให้บริษัทมีแหล่งวัตถุดิบที่สามารถป้อนให้กับลูกค้า

ขณะที่ผลการดำเนินงานในปี 2561 คาดว่าจะมีรายได้ประมาณ 1,300-1,500 ล้านบาท ซึ่งเติบโต 15-20% จากปี 2560 เนื่องจากความต้องการซื้อเพลิงชีวมวลที่เพิ่มขึ้นทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยคาดว่าปี 2561 บริษัทจะมีสัดส่วนรายได้จากต่างประเทศเพิ่มขึ้นเป็น 20% จากเดิมอยู่ที่ 10% โดยจะ

เน้นจำหน่ายไปที่ประเทศญี่ปุ่น เกาหลี เป็นหลัก เพราะมีความต้องการใช้เพิ่มขึ้นจากโรงไฟฟ้าชีวมวล

“ราคาหุ้นวันแรกถือเป็นระดับที่พอใจ เพราะนักลงทุนมีความเชื่อมั่นในตัวของบริษัท ตามการเติบโตของอุตสาหกรรมความต้องการวัตถุดิบเชื้อเพลิงในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งหลักๆ ในปี 2561 บริษัทจะเน้นเพิ่มยอดขายต่างประเทศให้มากขึ้นตามความต้องการที่เพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะญี่ปุ่น และเกาหลี” นางสาวธัญดา กล่าว

ด้านนางสาวพัชพร สรรคบุรานุรักษ์ กรรมการผู้จัดการ ฝ่ายวาณิชธนกิจ บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหลักทรัพย์ เปิดเผยว่า ราคาหุ้นวันนี้สะท้อนถึงพื้นฐานของบริษัทที่มีแนวโน้มการเติบโตในอุตสาหกรรม

โดยเงินที่ได้จากการระดมทุนจะนำไปขยายคลังเพื่อเพิ่มพื้นที่ในการจัดเก็บวัตถุดิบและรองรับแหล่งวัตถุดิบเพิ่มขึ้นทั้งในประเทศอินโดนีเซียและมาเลเซีย รวมถึงการเข้าถึงแหล่งธุรกิจต้นน้ำมากขึ้นด้วยการก่อสร้างโรงงานผลิตไม้สับเพื่อเป็นการปิดความเสี่ยงในด้านของวัตถุดิบที่จะส่งมอบให้กับลูกค้า ซึ่งปัจจัยดังกล่าวทำให้นักลงทุนให้การตอบรับที่ดี ■



**เปิด 2.52 บาท :** ดร.กฤษฏา เสกตระกูล รองผู้จัดการ หัวหน้าสายงานพัฒนาความรู้ตลาดทุนฯ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อภิลิทธิ์ รุจิเกียรติกิจจร ประธานกรรมการ และ ธัญดา ครอบสถาพร กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอเชีย ไปโอแมส จำกัด (มหาชน) หรือ ABM ร่วมพิธีเปิดการซื้อขายวันแรกในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (mai) หุ้น ABM ราคาเปิดเทรด 2.52 บาท